

# ลุยปราบอาชญากรรมไซเบอร์



**หมายเหตุ :** การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2567 ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้รับทราบผลการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ

**ก** กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ได้จัดประชุม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง) เป็นประธาน จำนวน 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 3, 9 และ 19 เมษายน 2567 และวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายจักรพงษ์ แสงมณี) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สมาคมธนาคารไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย (มท.) และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภัยออนไลน์

สำหรับผลการดำเนินงานที่สำคัญในระยะ 30 วัน และมาตรการสำคัญในระยะต่อไป มีดังนี้

- 1.ผลการดำเนินงานที่สำคัญในระยะ 30 วัน**
  - 1.1 การปราบปรามจับกุมอาชญากรรมออนไลน์**  
 ตร.ได้ดำเนินการปราบปรามจับกุมอาชญากรรมออนไลน์ และมิดิตที่สำคัญ รวมทั้งเร่งรัดจับกุมผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง ในช่วงวันที่ 1-30 เมษายน 2567 เทียบกับการดำเนินงานช่วงที่ผ่านมา ดังนี้ (1) การจับกุมคดีอาชญากรรมออนไลน์รวมทุกประเภท ในเดือนเมษายน 2567 มีจำนวน 6,624 คน เพิ่มขึ้น 2.7 เท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วงมกราคม-มีนาคม 2567 ที่มีการจับกุมเฉลี่ย 2,430 คน/เดือน (2) การจับกุมคดีพนันออนไลน์ ในเดือนเมษายน 2567 มีจำนวน 3,667 คน เพิ่มขึ้น 3.1 เท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วงมกราคม-มีนาคม 2567 ที่มีการจับกุมเฉลี่ย 1,174 คน/เดือน (3) การจับกุมคดีบัญชีม้า ซิมม้า ในเดือนเมษายน 2567 มีจำนวน 361 คน เพิ่มขึ้น 1.9 เท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วงมกราคม-มีนาคม 2567 ที่มีการจับกุมเฉลี่ย 187 คน/เดือน (4) สำหรับการจับกุมครั้งสำคัญ ในห้วงเดือนเมษายน 2567 อาทิ 1) ปฏิบัติการ "OPERATION CYBER STRIKE" ทลาย 9 เครือข่าย "huayland.net" พบเงินหมุนเวียนกว่า 5 พันล้านบาท มีการเปิดให้เล่นทายผลพนันฟุตบอล หวยยี่กี หวยไทย หวยฮานอย หวยลาว และเกมออนไลน์ต่างๆ ตรวจค้นเป้าหมาย 17 จุด ในจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชุมพรและกรุงเทพมหานคร จับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่าย รวม 29 ราย 2) จับกุมขบวนการหลอกลงทุน คริปโตเคอร์เรนซี เชื่อมโยงเว็บพนันออนไลน์ นำเงินมาฟอกเงิน



และแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 23 คน ยึดทรัพย์สิน รวมทั้งสิ้น 125 ล้านบาท และ 3) การบุกทลายบริษัทบัญชีม้า โดยแปลงรูปแบบการใช้บัญชีธนาคารในชื่อนิติบุคคลทั้งบริษัท และทำงานส่วนจำกัด พบมีผู้เสียหายจำนวนทั้งสิ้น 153 ราย รวมมูลค่าความเสียหายนับพันล้านบาท สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 12 ราย

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 DSI ได้ดำเนินการทลายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ พบบัญชีผู้เล่นมากกว่า 100,000 คน เงินทุนหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาท เป็นต้น

## 1.2 การปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และเว็บพนันออนไลน์

ดต. ตร. และ DSI ได้เร่งรัดปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ในช่วงวันที่ 1-30 เมษายน 2567 เทียบกับการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา สรุปพล็อตดังนี้ (1) ดต. ในเดือนเมษายน 2567 ปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายรวมทุกประเภท จำนวน 16,158 รายการ เพิ่มขึ้น 18 เท่าตัว เทียบกับเดือนเมษายน 2566 ที่มีการปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายรวมทุกประเภท จำนวน 893 รายการ (2) ดต. ในเดือนเมษายน 2567 ปิดกั้นเว็บไซต์ ประเภทหลอกลวงผิดกฎหมาย จำนวน 4,357 รายการ เพิ่มขึ้น 16.3 เท่าตัว เทียบกับเดือนเมษายน 2566 ที่มีการปิดกั้นเว็บไซต์ ประเภทหลอกลวงผิดกฎหมาย จำนวน 268 รายการ (3) ดต. ในเดือนเมษายน 2567 ปิดกั้นเว็บไซต์ประเภทพนันออนไลน์ จำนวน 6,515 รายการ เพิ่มขึ้น 38.8 เท่าตัว เทียบกับเดือนเมษายน 2566 ที่มีการปิดกั้นเว็บไซต์ประเภทพนันออนไลน์ จำนวน 168 รายการ (4) ตร. ในเดือนเมษายน 2567 ปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ประเภทหลอกลวง จำนวน 2,368 รายการ

นอกจากนี้ ดต. ได้ประสานงานกับ google facebook tiktok X และ line เพื่อช่วยปิดกั้นการใช้โซเชียลที่ผิดกฎหมาย รวมทั้ง DSI ได้ดำเนินการกับคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์

## 1.3 มาตรการแก้ไขปัญหาบัญชีม้า เร่งอายัดและตัดตอนการโอนเงิน

(1) การเร่งรัดกวาดล้างบัญชีที่ต้องสงสัยและบัญชีม้าในระบบธนาคาร โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสถาบันการเงิน เร่งทำการตรวจสอบเหตุต้องสงสัยทั้ง 19 ข้อ และทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีต้องสงสัยระหว่างธนาคาร เพื่อระบุและทำการระงับบัญชีธนาคาร ซึ่งที่ผ่านมามีการระงับไปแล้วจำนวนกว่า 300,000 บัญชี (2) ศูนย์ AOC 1441 ได้ระงับหรือปิดบัญชีไปแล้ว จำนวน 101,375 บัญชี และสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการปิดบัญชีไปแล้ว จำนวน 325,586 บัญชี รวมทั้งดำเนินการพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด กรณีบัญชีม้า (3) กำหนดมาตรการและเงื่อนไขการเปิดบัญชีใหม่ เพื่อป้องกันการนำไปกระทำความผิดโดยเพิ่มกระบวนการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง Customer Due Diligence หรือ CDD โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงธนาคารต้องตรวจสอบให้เคร่งครัดมากขึ้นก่อนอนุมัติเปิดบัญชี โดยจะเริ่มภายในเดือน พฤษภาคม 2567 ซึ่งปัจจุบันบางธนาคารได้มีการดำเนินการแล้ว

(4) การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน-การระงับบัญชีต้องสงสัยทันที โดยศูนย์ AOC 1441 กรณีที่ธนาคารได้รับแจ้งข้อมูลจากศูนย์ AOC 1441 และผู้เสียหายได้ลงแจ้งความออนไลน์เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศูนย์ AOC ช่วยดำเนินการประสาน

ระงับบัญชี-ให้ศูนย์ AOC 1441 เป็นแพลตฟอร์มรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลบูรณาการข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าและบัญชีต้องสงสัย ได้แก่ สำนักงาน กสทช. ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ปปง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ตร. โดยทำงานแบบอัตโนมัติ (Automation) และใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ช่วยลดเวลาและเพิ่มความแม่นยำในการระงับบัญชีม้าบัญชีต้องสงสัย รวมทั้งสนับสนุนการติดตามเส้นทางการเงินเพื่อการจับกุมและคืนผู้เสียหาย

## 1.4 มาตรการแก้ไขปัญหาซิมม้า

(1) การกวาดล้างซิมม้าและซิมต้องสงสัย สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนสำหรับผู้ถือครองซิมการ์ดมากกว่า 100 ซิม โดยครบกำหนดการยืนยันตัวตนเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้มายืนยันตัวตนแล้ว จำนวน 2.57 ล้านหมายเลข และยังไม่มายืนยันตัวตนอีกจำนวน 2.5 ล้านหมายเลข ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการระงับ 2.5 ล้านหมายเลขที่ไม่ได้มายืนยันตัวตน

(2) ผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Operator) ดำเนินการระงับเลขหมายที่มีการโทรออกเกิน 100 ครั้งต่อวัน โดยระงับแล้ว 36,641 หมายเลข (3) ในส่วนของ ตร. และ ดต. ได้ประสานเพื่อระงับซิมม้าหรือซิมต้องสงสัยไปแล้วกว่า 800,000 หมายเลข (4) การเข้มงวดในการเปิดใช้ซิมใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียนและยืนยันตัวตนของสำนักงาน กสทช. เพื่อป้องกันการนำซิมไปใช้กระทำความผิดกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาพบการปล่อยปลดละเลยการเปิดใช้ซิมใหม่จำนวนมากๆ ตลอดจนมีการสวมรอยใช้หนังสือเดินทางของชาวต่างชาติ หรือใช้บัตรประชาชนคนไทยมาเปิดซิมจำนวนมาก (5) การจัดทำฐานข้อมูลการส่ง SMS (Sender Name) โดยเฉพาะที่มีการส่งจำนวนมากๆ สำหรับการตรวจสอบเฝ้าระวังการส่ง SMS หลอกลวงโดยสำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ

## 1.5 การดำเนินการเรื่องเสาโทรคมนาคม สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสายโทรศัพท์ที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

(1) สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กท. ตร. และ DSI เร่งดำเนินการกวาดล้างและจับกุมผู้กระทำความผิดในการใช้เสาโทรคมนาคมสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสายโทรศัพท์ ที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยเสาสัญญาณเถื่อนที่มีการกระจายสัญญาณ หรือมีการลากสายอินเทอร์เน็ตข้ามแดน มีความผิดตามกฎหมาย ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 จะเป็นเรื่องการใช้หรือตั้งสถานีที่ไม่ได้รับอนุญาต และ 2) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 ได้กำหนดโทษผู้ลักลอบประกอบกิจการในการตั้งสถานีบริเวณชายแดน (2) ปฏิบัติการตัดวงจรซิม-สาย-เสา สกัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยจับกุมครั้งสำคัญ ในหัวเดือนเมษายน 2567 เช่น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ดำเนินการจับกุมการลักลอบเดินสายอินเทอร์เน็ตตลอดผ่านชายแดนไปประเทศกัมพูชาในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และวันที่ 24 เมษายน 2566 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ ตร. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา ตำบลบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น

## 1.6 การร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยปราบปรามจับกุมชาว



# กวาดล้างบัญชีม้าและซิมม้า เร่งการลดยึดบัญชีธนาคาร ตัดเส้นทางการเงิน การปิดกั้นเว็บไซต์ ผิดกฎหมายและเว็บพนันออนไลน์ ได้เป็นจำนวนที่สูงขึ้นมาก ตลอดจน การร่วมปรับปรุงการทำงาน และ แก้ไขปัญหาลุกลามทางกฏระเบียบ กฏหมาย ประเมินว่า จะช่วยส่งผลให้ จำนวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหาย จากคดีออนไลน์ลดลงในระลอก ไป เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม ช่วยลด ปัญหาให้ประชาชนอย่างชัดเจน

## ต่างชาติที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย

มท. ตร. ดศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการจับกุมปราบปราม ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการชักชวน หลอกลวงคนไทยเพื่อพาไปทำงาน เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ให้ความสำคัญกับจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

## 1.7 การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามจับกุม

กต. ร่วมกับ ดศ. และ ตร. ในการประสานขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาว และประเทศพม่า ในความร่วมมือช่วยเหลือการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติร่วมกัน ตลอดจนการประสานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการหลอกลวงให้ไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์และประสานช่วยเหลือคนไทยที่โดนหลอกลวงเพื่อเดินทางกลับประเทศ

## 1.8 การกำกับดูแลแก้ไขปัญหาคารซิมม้าและบัญชีม้าที่ผิดกฎหมาย

(1) สำนักงาน ก.ล.ต. ส่งข้อมูลผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ ดศ. ดำเนินการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้มิฉฉาซิมใช้เป็นช่องทางในการนำทรัพย์สินจากการกระทำผิดไปฟอกเงิน อันเป็นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (2) ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตและชักชวนให้มีการใช้บริการในประเทศไทย โดยกล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ตามบทบาทหน้าที่ รวมถึง

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจากต่างประเทศ เช่น กรณี Binance และ กรณีบริษัท Bybit Fintech Limited (Bybit) (3) ให้บริการประชาชนและผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีใช้ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. การใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และยังมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง (scam) รวมถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงินผ่านแอปพลิเคชัน “SEC Check First”

## 1.9 การบูรณาการข้อมูล

ให้ศูนย์ AOC 1441 เป็นแพลตฟอร์มรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลบูรณาการข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน กสทช. ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ปปง. DSI และ ตร. โดยทำงานแบบอัตโนมัติ (Automation) และใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่อไป โดยจะมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้นเดือนพฤษภาคม 2567

## 1.10 มาตรการด้านกฎหมายและงานสำคัญอื่น

(1) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สำนักงาน คปภ.) เร่งจัดทำประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. .... เพื่อแก้ปัญหาคารเก็บเงินปลายทางสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Cash on Delivery) ช่วยจัดปัญหาการหลอกลวงซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่มีผู้เสียหายจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าจะประกาศดังกล่าว จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งประเมินว่า มาตรการนี้จะช่วยลดจำนวนคดีหลอกลวงซื้อขายออนไลน์ได้อย่างมีนัยสำคัญ (2) สำนักงาน คปภ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล

(3) สำนักงาน ปปง. ตร. ดศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการคืนเงินจากบัญชีม้าที่อายัดได้ให้แก่ผู้เสียหาย โดยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้ออกประกาศรายละเอียดลงในราชกิจจานุเบกษา เปิดช่องทางให้ผู้เสียหายกรอกข้อมูลขอรับการคุ้มครองสิทธิภายใน 90 วัน และคาดว่าจะเมื่อผ่านกระบวนการขั้นศาลแล้วจะสามารถเฉลี่ยทรัพย์สินคืนภายใน 1 ปี (4) สำนักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ ที่จะมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการใช้ส่งเงินของคนร้าย

## 2.มาตรการสำคัญในระยะต่อไป

2.1 การปราบปรามจับกุมอาชญากรรมออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ  
2.2 การป้องกันปราบปรามการเปิดบัญชีม้า ซิมม้า และกวาดล้างบัญชีม้าที่เกี่ยวข้อง  
2.3 การแก้ปัญหาลุกลามซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์ โดยเฉพาะกรณีบริการเก็บเงินปลายทางสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Cash on Delivery)  
2.4 การเร่งรัดคืนเงินและเยียวยาให้ผู้เสียหาย  
2.5 การเพิ่มความรับผิดชอบของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและผู้ให้บริการทางการเงิน ต่อปัญหา

## อาชญากรรมออนไลน์

### 2.6 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างภูมิคุ้มกัน

อาชญากรรมออนไลน์แบบเจาะจงการหลอกลวง การหลอกลวงหารายได้ และการหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์

### 2.7 การเร่งรัดการแก้กฎหมาย

ในภาพรวมของการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เร่งรัดจับกุมคนร้าย กวาดล้างบัญชีม้าและซิมม้า เร่งการอายัดบัญชีธนาคาร ตัดเส้นทางการเงิน การปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายและเว็บพนันออนไลน์ได้เป็นจำนวนมาก ตลอดจนการร่วมปรับปรุงการทำงาน และแก้ไขปัญหามูลนิธิทางกฏระเบียบ กฎหมาย ประเมินว่า จะช่วยส่งผลให้จำนวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายจากคดีออนไลน์ลดลงในระยะต่อไป เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม ช่วยลดปัญหาให้ประชาชนอย่างชัดเจน.





หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ....ยอดจำหน่ายมากที่สุดของประเทศ....ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567.....● การบริหารปกครองประเทศติดกับดักความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ถือว่าเป็นหน่วยงานอิสระควบคุมกำกับดูแล การเงิน การคลัง ของประเทศโดยตรง....ปัญหาเกิดจากความเห็นที่แตกต่างเชิงนโยบาย(อัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบาย, โครงการดิจิทัลวอลเล็ต) ของรัฐบาลนำโดย นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน กับ เศรษฐพุฒิ สุทธิวัฒนฤพุมิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ร่วมด้วยนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์ อีกกว่า 100 คน)...ที่จะต้องแยกระหว่าง ทัศนะส่วนตัว กับ อำนาจการบริหารจัดการ.....ยกแรก รัฐบาลนายกฯ เศรษฐา และ พรรคแกนนำรัฐบาลเพื่อไทยพลาดท่า.....ที่ ออกมาชนกับแบงก์ชาติ ทำนอง เป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล ตรงๆ.....โดยมีผลได้ผลเสียทางการเมืองแทรกอยู่ระหว่างกลาง....คิดต่างไม่ใช่ความผิด....แต่ถ้าคิดจะเอาอำนาจ อยู่เหนือกฎหมาย.....พระเจ้าจะลงโทษ....ดังนั้น นายกฯ เศรษฐา จึงจำเป็น ที่จะต้องออกมาพูดเป็นครั้งที่ร้อย....แก้ต่างแทนแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย....ไม่มีแนวคิดแก้กฎหมายความเป็นอิสระของแบงก์ชาติ...ไม่เคยพูดให้กำลังใจ ไปกำกับดูแล แบงก์ชาติ....ในวงเล็บในอนาคตถ้าจะมีการแก้กฎหมายแบงก์ชาติ...ไล่ให้ไปถาม พิชัย ชูณหวิชิร รองนายกฯ และ รมว.คลัง.....ก็ยังไม่เคลียร์อยู่ดี.....จริงมะ.....● แนวหลังยังแน่นปึก ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย...ออกมาแฉ ความต้องการในการตัดหนี้กองทุนฟื้นฟูเพื่อให้ภาระหนี้สาธารณะเบาลง....รัฐบาลยุคนี้ต้องการโอนหนี้ 1.14 ล้านล้านบาท ไปอยู่กับแบงก์ชาติเท่ากับว่าแบงก์ชาติจะต้องไปชำระหนี้ให้กองทุนฟื้นฟู....การที่นำเรื่องนี้กลับมาทวนในรัฐบาล ชุดนี้...ก็เพื่อ ต้องการจะลดภาระหนี้สาธารณะและต้องการลดอิสระการทำงานของแบงก์ชาติ ด้วย...ผลพวงที่แบงก์ชาติ ต้องเข้าไปอุมภาระหนี้ให้ แบงก์กรุงไทยเมื่อปี 2540 (ยุคเศรษฐกิจฟองสบู่)...ทำให้วันนี้กองทุนฟื้นฟูฯ ต้องเข้าไปถือหุ้นของ แบงก์กรุงไทย มูลค่าหนึ่งกว่า 3 แสน

ล้าน....ส่วน หนึ่งกองทุนฟื้นฟู ที่ แแบงก์ชาติ ต้องเข้าไปบริหารกองทุนฯปัจจุบัน มีหนี้สูงกว่า 6 แสนล้าน (จาก 1.14 ล้านล้าน)....ฮึนงตุงนังไปหมด ดังนั้น การจะ เสนอให้มีการ แก้ไข พ.ร.บ.แบงก์ชาติ เพื่อลดอำนาจและความเป็นอิสระของ แแบงก์ชาติ จึงไม่เป็นการสมควร... โดยเฉพาะ การควบคุมนโยบายการเงิน การคลังของประเทศ...ที่ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของ ผู้ว่าการแบงก์ชาติ คนเดียว....แต่เป็นการตัดสินใจของ คนนอก 4 คน และคนแบงก์ชาติ 3 คน...พ.ร.บ.แบงก์ชาติฉบับล่าสุดมีการแบ่งแยกอำนาจเอาไว้ชัดเจนแล้ว .....จบข่าว.....● เมื่อ การบริหารประเทศ ต้องดูที่ ต้นทุน ....ดังนั้นต้นทุนด้านการเงินการคลัง ระหว่าง แแบงก์ชาติ กับ รัฐบาล....จึง ไม่ใช่แค่คำถามทำไม ความเป็นอิสระของแบงก์ชาติ จะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้... “แบงก์ชาติไม่ใช่สถาบันที่อยู่เหนือการเมือง ตรงกันข้ามแบงก์ชาติคือกลไก ของระบบเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ ที่ประชาชนทุกฝ่ายเข้าถึง เสนอ ความคิดเห็นได้”...เป็นข้อความที่ ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว. พาณิชย์ โพสต์แสดงความเห็นเอาไว้...แสดงถึงต้นทุน ที่ต่างกัน.....● ไหนๆก็ไหนดๆ...ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว. พาณิชย์ ลงทุนลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ตรวจสอบข้าวในสต็อก โครงการรับจำนำข้าว สมัย รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่เก็บเอาไว้เป็นเวลา 10 ปี...แก้ข้อครหา ข้าวเน่า.....พบมีข้าวอยู่ใน โกดังสองแห่งจำนวน 132,000 กระสอบ...ที่ กระทรวงพาณิชย์ จะนำออก มาประมูลในเดือนนี้...ชนสื่อมวลชน และผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลข้าวใน โครงการรับจำนำข้าว ไปพิสูจน์ว่ายังเป็นข้าวดีมียาง ไม่มีมอด หุงรับประทาน ได้ตามปกติ...งานนี้ รมว. พาณิชย์ ลงทุน กินข้าวโชว์ ด้วยตัวเอง.....“อินทรี เหล็ก” ว่า ถ้าจะให้ดี รมว. พาณิชย์ น่าจะนำข้าวจากโครงการรับจำนำข้าว ไปหุงเลี้ยง กรม. ทั้งคณะ...เพื่อให้ กินเนสส์บุ๊ก หรือ มิชลินไกด์ นำไป บันทึกว่า ข้าวไทย เก็บได้นานถึง 10 ปี ยังมีคุณภาพดีกับแก้ว.....● จับตา กระทรวงดีอี ที่มี ประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นว่าการ...เตรียม เสนอ โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือน ภัย ที่สามารถส่งข้อความเตือนภัย ทุก ประเภทให้กับประชาชนที่ใช้บริการผ่าน โทรศัพท์มือถือ (Cell Broadcast) ให้

กรม.อนุมัติ....เป็นงบจาก กสทช.  
434 ล้าน โอเปอเรเตอร์ค่ายโทรศัพท์  
อีก 1,031 ล้าน รวมงบประมาณทั้งโครงการ  
1,465 ล้าน.....ก่อนหน้านี้ ฐากร ตัณฑ  
สิทธิ์ สส.ไทยสร้างไทยอดีตเลขาฯกสทช.  
ออกมาแฉถึงความไม่โปร่งใสในกระทรวง

ดิจิทัล....อ้างอิงปราบโกงของพรรคได้รับการร้องเรียนถึงความไม่ชอบมา  
พากลในการจัดประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการต่างๆ ของกระทรวงและ  
หน่วยงานในสังกัด...เล็งนำไปขยายความในการอภิปรายงบประมาณรายจ่าย  
ปี 2568 ต้นเดือน มิ.ย.นี้....ชนิดไม่มีก็กั.....● การเดินทางเยือน  
ฝรั่งเศส ของ สี จิ้นผิง ผู้นำจีน ก่อนที่ นายกฯ เศรษฐา จะเดินทางไปเยือน  
ฝรั่งเศส ไม่กี่วัน...นอกจาก ผู้นำจีน จะได้พบปะหารือกับ เอ็มมานูเอล  
มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศสแล้ว...ยังมีโอกาสพูดคุยกับ อัวร์ซูลา ฟอน  
เดอ ลอย์เอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปอีกด้วย...จับความแถลงการณ์ของ  
สี จิ้นผิง “เราหวังว่าสันติภาพและเสถียรภาพจะกลับมาสู่ยุโรปโดยเร็ว  
และเรามุ่งหวังที่จะทำงานร่วมกับฝรั่งเศสและประชาคมโลกทั้งหมด เพื่อ  
หาหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขวิกฤตินี้”...แนะนำให้จับตาทางออกสงคราม รัสเซีย-  
ยูเครน อีกระลอก.....แนะนำหนังสือ AI Starter ก้าวแรกสู่ AI โดย อูไรพร  
ชลศิริรุ่งสกุล รวบรวมสิ่งควรรู้เกี่ยวกับ AI....พอกเก็ตแมกกาซีนด้วย' ตูน อ่าน  
สุขุม นวลสกุล เขียน “ช่วย” ประธาน.....นาถวีณา ล้อมทรัพย์ แนะนำโปรโมชัน  
อาหารจีนตามสั่ง ลด 20% เปิดปักกิ่งลด 50% ที่ห้องอาหารจินตราคอน โรงแรม  
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น สำรองที่นั้ 0-2575-5599.....●

## “อินรีเทิล”